

Trao giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận

20:20 16/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 16/1/2024, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ) lần thứ VIII năm 2024 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả xuất sắc.



Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ 8 phát biểu tại lễ trao giải.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên "Giải Cờ đỏ" được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức hằng năm. Năm 2024, đánh dấu năm thứ 8 tỉnh Bình Thuận tổ chức Giải Cờ đỏ. Thông qua giải, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân... Với chủ đề tập trung vào công tác xây dựng Đảng, các tác phẩm dự thi đã phản ánh sâu sắc những vấn đề thực tiễn, tôn vinh các điển hình tiên tiến, đồng thời góp phần làm rõ các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban tổ chức cho biết, sau gần 1 năm phát động, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 108 tác phẩm báo chí dự thi. Các tác phẩm tham gia thuộc nhiều thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí... Các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi là Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú...

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải Cờ đỏ năm 2024 so với các năm trước đã tăng về mặt chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó, các đề tài, nội dung tác phẩm dự thi rất phong phú, đa dạng, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2024.



Lãnh đạo tỉnh trao giải tập thể xuất sắc và giải B (không có giải A) ở mảng chuyên nghiệp_ Ảnh: Đình Hòa

Nội dung các tác phẩm dự thi đã thể hiện đúng chủ đề của giải là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

Thông qua đó, các tác giả khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương ở Bình Thuận trong công tác xây dựng Đảng. Hầu hết các tác giả có đầu tư nghiêm túc và chuyên sâu về chất lượng trong quá trình thực hiện tác phẩm dự thi. Tác phẩm cơ bản đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền xây dựng Đảng, chính quyền, đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Một số tác phẩm ở các loại hình (báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, trang thông tin điện tử...) có chất lượng, đầu tư; bám sát tình hình thực tế trong phát triển kinh tế - xã hội, điều hành quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền. Nhiều tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống, có sức lan tỏa, hiệu ứng tốt trong xã hội; tạo được sự đồng cảm với công chúng, thể hiện trách nhiệm

của nhà báo đối với xã hội.

Ban Tổ chức đã chấm và chọn được 64 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm: 8 giải B, 14 giải C, 42 giải Khuyến khích. Đặc biệt, Ban tổ chức giải thống nhất trao giải “Xuất sắc” cho hai tập thể: Đảng bộ Báo Bình Thuận và Đảng ủy Công an tỉnh. Đây là 2 đơn vị đảm bảo các tiêu chí theo quy định trong công tác chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng tham dự giải; đồng thời, có nhiều tác phẩm đoạt giải, có chất lượng, đủ điều kiện tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.



Quang cảnh lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ 8 đã biểu dương, chúc mừng những tác giả, các nhóm tác giả có tác phẩm tham dự đạt chất lượng cao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, năm 2024 mang tên “Giải Cờ đỏ” đã thành công và ngày càng tạo sức lan tỏa; góp phần tạo một nét mới trong tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tạo và trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ người làm báo, cả những cây bút chuyên nghiệp và không chuyên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. “Những bài báo hay không chỉ truyền tải được những vấn đề lý luận sắc bén mà còn khơi gợi cảm xúc, lay động lòng người, làm sống động những giá trị của Đảng trong cuộc sống thường nhật. Tôi tin tưởng rằng: Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phát động giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ) lần thứ 9, năm 2025.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/trao-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang-tinh-binh-thuan>